



ที่ อจท. 001/64

6 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) โครงการอบรม "สื่อสร้างสรรค์" แห่งศตวรรษที่ 21 : เรียนรู้ประสบการณ์ ปลุกฝังทักษะสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการครบรอบด้านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด ในเครือ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เป็นองค์กรเอกชนที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องกว่า 85 ปี ในฐานะองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21 มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับบุคลากรการศึกษาในทุกมิติ ผ่านโครงการอบรมและสัมมนาทั่วประเทศกว่า 700 โครงการ/ปี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัย และยังคงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีมาตรฐาน สอดรับกับสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) ทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร: การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อการพัฒนาการเรียนรวมเรียนร่วมในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Needs)

วันที่: 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วิทยากร: อาจารย์ศรัญญา ขานหุย

กรอบเนื้อหา

1. หลักการและวิธีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
2. การตรวจสอบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเรียนรวมเรียนร่วมในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
4. การออกแบบกิจกรรมและสื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมสื่อที่หลากหลาย

ช่องทางลงทะเบียน: <https://form.jotform.com/211863967386471>

คณะผู้จัดงาน ขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมกิจกรรมจัดอบรมดังกล่าว และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่าน website และ ระบบ e-office ของท่าน และมีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอนในสังกัดท่านเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่านช่องทางข้างต้น หรือสแกนเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับลิงก์ลงทะเบียน จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมได้หลักสูตรละ 1,000 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้ที่เข้าอบรมครบตามระยะเวลา จะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววินา วรวินิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

ผู้ประสานงาน: อุทัยวรรณ สุภารส (นท) 095-564-2450 / วิชญา ชนস্যอง (อุม) 088-232-4582 / พงษ์พันธ์ พวงลำไย(ดี) 084-426-5077

